



www.bot.or.th

ศปศ.สัมพันธ์

จุลสารศูนย์ประสานงานสารสนเทศสาขาเศรษฐศาสตร์

The Economic Information Network Center Newsletter

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556)

วัตถุประสงค์

- ❖ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ หรือ ข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาชิกหน่วยงาน
- ❖ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และ ตลาดทุนรวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ❖ เพื่อเป็นสื่อกลางแนะนำแหล่งสารสนเทศสาขา เศรษฐศาสตร์

บรรณาธิการ

เจ้าของ

- ❖ ศูนย์ประสานงานสารสนเทศสาขาเศรษฐศาสตร์

บรรณาธิการอำนวยการ

- ❖ ประภากร วรรณเกษ

กองบรรณาธิการ

- ❖ จิราภรณ์ ศิริธร
- ❖ เรืองสิริ ศรีสละ
- ❖ สุภัทรา นกอยู่

บท. เกลอ

สวัสดีคะ ฉบับนี้ก็ยังนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันมาฝาก ตั้งแต่เริ่มวางแผนการใช้เงินและการจับจ่ายกันทีเดียว ยิ่งใกล้ปลายปีแบบนี้เตรียมการไว้เนิ่น ๆ ดีกว่า มาดูกัน นะคะว่าตรงใจใครบ้าง ผู้จัดทำจุลสารได้นำ 3 บทความ ดังนี้ :- **การวางแผนการเงินช่วยคุณได้อย่างไร**
http://k-expert.askkbank.com/Article/Pages/A1_030.aspx

เก็บตกความรู้ทางการเงิน : ตอนเงิน ๆ ทอง ๆ ของใกล้ตัว www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/PublishingImages และ

4 ข้อควรรู้ก่อนใช้ตู้ ATM จากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/PublishingImages/Newwebsite/ATM_whiteauto.png ขออนุญาตนำข้อมูลมาเผยแพร่ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ สวัสดีปีใหม่พบกันฉบับหน้าคะ

บรรณาธิการ

การวางแผนการเงินช่วยคุณได้อย่างไร

การปลูกบ้านเพื่ออาศัยต้องมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายการเงินก็ควรมีการวางแผนที่ดีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญมีอยู่ว่าเราจะสร้างแผนการเงินที่ดีได้อย่างไร และใครจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ คำตอบคือนักวางแผนการเงิน หรือที่เรียกว่า **Financial Planner** จะเป็นผู้ช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องนี้

ก่อนที่จะเล่าต่อขอขยายความสั้นๆ ถึงความหมายของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ตามนิยาม การวางแผนการเงินเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน โดยนักวางแผนการเงินจะเข้ามามีบทบาทในการประเมินความจำเป็นด้านการเงินในทุกแง่มุมของลูกค้า และช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้



ลักษณะสำคัญของการวางแผนการเงิน คือ กระบวนการที่ครอบคลุมในทุกด้าน กระบวนการดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็นสองระยะ **ระยะแรก** เป็นช่วงเข้ารับคำปรึกษากับนักวางแผนการเงินในประเด็นทางด้านการลงทุน การป้องกันความเสี่ยงผ่านการทำประกันชีวิต การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ การวางแผนภาษี

ระยะที่สอง นักวางแผนการเงินจะช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับลูกค้า ซึ่งได้แก่ กองทุนรวม ประกันชีวิต นักวางแผนการเงินจะมีส่วนช่วยตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ชัดเจน ช่วยหาวิธีแก้ปัญหา และติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

การวางแผนการเงินนั้นไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับประเทศไทย โดยเป็นคำที่คนส่วนใหญ่กล่าวถึงในช่วงสามถึงสี่ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันการเงินชั้นนำมาตั้งแต่ปลายปี 2007

แนวความคิดของการวางแผนการเงินเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ กล่าวคือ เป็นการรวมทฤษฎีการตลาดสมัยใหม่ และทฤษฎีการเงินเข้าไว้ด้วยกัน แทนที่จะแนะนำลูกค้าให้ซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้วางแผนการเงินจะหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การวางแผนการเงินจะเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากกว่าเน้นที่ผลิตภัณฑ์ว่ามีข้อดีอย่างไร หากลองนึกภาพแล้วจะเห็นว่า การวางแผนการเงินก็เหมือนเพื่อนที่คอยช่วยเหลือ โดยพิจารณาความต้องการ และข้อจำกัดของคุณก่อนที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกอย่างเหมาะสม เห็นได้ว่าเป็นวิธีการหรือบริการที่แตกต่างจากในอดีตซึ่งเคยเน้นตัวผลิตภัณฑ์ โดยหวังว่าคุณจะซื้อทุกๆ ที่ไม่มีความจำเป็นแม้แต่คนเดียว ดังนั้นการวางแผนการเงินช่วยยกระดับคุณภาพของธุรกิจด้านบริการทางการเงิน (Financial Services) เป็นอย่างมาก

การวางแผนการเงินมีความสำคัญต่อทุกคน ทั้งผู้ที่มีความมั่งคั่งสูง หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงิน ผู้ที่มีความมั่งคั่งสูงต้องการคำแนะนำทางด้านการบริหารเงินสดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงสะสมความมั่งคั่งนั้นต้องการคำแนะนำที่ดีที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้

หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีเป้าหมาย และอยู่ในช่วงเริ่มต้นลงทุน นักวางแผนการเงินจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการวางแผนสำหรับอนาคตทางการเงินของคุณได้เป็นอย่างมาก โดยนักวางแผนการเงินจะช่วยวิเคราะห์ระดับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของคุณด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบว่าเหมาะสมที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประเภทใดได้บ้าง ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะหากคุณลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง มากเกินกว่าที่คุณจะรับได้แล้ว ในกรณีที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารอนุพันธ์ คุณอาจถูกบังคับขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายก็ได้ ซึ่งจะทำให้เสียโอกาสหากภาวะตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้นการจัดสัดส่วนลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงจะช่วยให้คุณมีกำไรสำหรับการลงทุนในระยะยาว

ด้านการออมเพื่อการศึกษาบุตร นักวางแผนการเงินจะให้คำแนะนำที่เน้นการคุ้มครองเพิ่มเติมด้านชีวิตด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้คุณได้หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ทพพลภาพ เหตุการณ์เหล่านี้จะกระทบต่อเงินออมเพื่อการศึกษาบุตร แต่ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองบางส่วน หรือคุ้มครองทั้งหมด จะช่วยปกป้องลูกน้อยหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

การให้บริการที่ปรึกษาการเงินข้างต้น เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายๆ ประเทศ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และฮ่องกง โดยในอนาคตบริการดังกล่าวจะเป็นที่นิยม และแพร่หลายมากขึ้นในตลาดการเงินของประเทศไทยเช่นกัน ทั้งนี้ผู้อ่านคงเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ อย่างนี้จะไม่ให้อาจารย์วางแผนการเงินตั้งแต่วินาทีนี้ได้อย่างไร

โดย : วสุ ศรีธิมาสถาวร, CFP®
ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล ธนาคารกสิกรไทย

ที่มา : http://k-expert.askkbank.com/Article/Pages/A1_030.aspx



เก็บตกความรู้ทางการเงิน : ตอน เงิน ๆ ทอง ๆ ของใกล้ตัว

วางแผนทางการเงิน...เรื่องสำคัญที่ควรใส่ใจ

การใช้เงินเป็นเรื่องง่าย หากขาดการไตร่ตรองหรือการวางแผนทางการเงินที่ดี เงินก็อาจจะหมดหรือเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายการใช้เงินให้ชัดเจนจึงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ โดยเฉพาะ**ควรให้ความสำคัญกับการออมเพราะไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคต อาจตกงานหรือเจ็บป่วย** และ เมื่อถึงวันนั้นคุณจะได้ไม่ต้องไปกู้ยืมใครให้เป็นหนี้ ซึ่งอย่างน้อย**ควรเก็บเงินเพื่อออมไว้ประมาณ 1 ใน 4 ของรายได้** โดยแบ่งเป็น 1) ออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ 2) ออมไว้เป็นค่าใช้จ่ายยาม

ฉุกเฉิน ซึ่งควรมีไว้ใช้อย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายประจำในแต่ละเดือน และหากจำเป็นต้องถอนมาใช้ ก็ต้องออมเพิ่มเข้ามาให้เต็มเสมอ 3) ออมเพื่อสิ่งของที่เรายากได้ หรืออยากทำ เช่น ท่องเที่ยว ทำบุญ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

สำหรับเงินออมไว้ ใช้จ่ายยามเกษียณต้องออมเท่าไรนั้น มีหลักพิจารณาง่าย ๆ คือ ดูความต้องการของเราเองว่า เราจะหยุดทำงานหรือเกษียณตอนอายุเท่าไร เช่น จะเกษียณตอนอายุ 60 ปี และคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนถึง 80 ปี เท่ากับว่า เราจะต้องเตรียมเงินให้เพียงพอสำหรับชีวิตหลังเกษียณถึง 20 ปี หากเราใช้เงินเดือนละ 20,000 บาท ค่าวนคร่าว ๆ แล้ว เราต้องออมเงินเป็นจำนวน 4,800,000 บาท และที่สำคัญอย่าลืมบวกเงินเฟ้อในแต่ละปี เข้าไปด้วย สำหรับรูปแบบการออมนั้น มีหลายรูปแบบให้เลือกตามความต้องการ เช่น การออมทรัพย์สินพิเศษ แบบไม่เสียภาษี การออมผ่านผลิตภัณฑ์คล้ายเงินฝาก เช่น สลากออมสิน สลาก ธกส. หรืออาจเลือกวิธีการ ลงทุน เช่น กองทุนรวมต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีหลายแบบให้เลือกมากมาย ซึ่งจะมีเงื่อนไขและความเสี่ยงที่แตกต่าง กัน ผู้สนใจควรศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง

เป็นหนี้ดีหรือไม่?

หลายครั้งคุณอาจมีความจำเป็นต้องก่อหนี้ เช่น หนี้เพื่อซื้อบ้าน หรือขยายธุรกิจ การเป็น "หนี้" ไม่ได้ เป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไป เปรียบเหมือนเหรียญสองด้าน **มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี ด้านดีคือสร้างมูลค่าได้ แต่อาจส่งผลเสียได้ถ้าบริหารจัดการไม่ดี หรือเป็นหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์** เช่น กู้ยืมเพื่อไปซื้อของฟุ่มเฟือย ดังนั้นก่อนก่อหนี้ควรคิดให้รอบคอบถึงเหตุผล ความจำเป็น เช่น หากเรามีความพร้อมในการซื้อทรัพย์สิน แต่ไม่แน่ใจว่าจะซื้ออะไรดีระหว่างรถกับบ้าน เราควรนึกถึงมูลค่าของทรัพย์สินในอนาคตด้วย โดยบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มี แต่จะเพิ่มมูลค่าและเป็นหลักประกันให้กับชีวิต ในขณะที่ราคาของรถจะลดลงตั้งแต่วันที่ซื้อ และยังมีค่าใช้จ่ายอีกต่าง ๆ อีก แต่ทั้งนี้ก็ควรนึกถึงความสามารถในการจ่ายเงินคืนด้วย ควรดูว่ารายได้ของเราเมื่อหักเงินออม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว พอจะจ่ายหนี้ได้เท่าไร จะหมดหนี้ภายในกี่ปี เพื่อไม่ให้เป็นภาระในอนาคตมากนัก

ทำอย่างไรเมื่อเป็นหนี้?

เมื่อเป็นหนี้แล้วก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงิน บางคนบอกว่า แคเงินเดือนยังไม่พอที่จะใช้จ่าย ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนไป ชำระหนี้ **กรณีของรายจ่ายที่มากกว่ารายได้นั้น เป็นสัญญาณเตือนสุขภาพการเงินที่อ่อนแอ** แล้วเราจะ**รักษาสุขภาพการเงินให้กลับมาเข้มแข็ง**อีกครั้งได้อย่างไร ลองเริ่มต้นจากการทบทวนค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน โดย **การจัดทำบัญชีรายได้และรายจ่ายเพื่อดูว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นนั้น จำเป็นจริงหรือไม่** มีทางเลือกค่าใช้จ่ายตัวไหนออกได้บ้าง **สร้างนิสัยใช้จ่ายเงินอย่างรู้ค่า อย่าใช้จ่ายเกินตัว** เพราะนั่นหมายถึง คุณจ่ายเกินกว่ารายได้ แล้วคุณจะมีหนี้สะสมอยู่เรื่อย ๆ ไม่จบไม่สิ้น บางคนใช้วิธีไปกู้จากอีกแห่งเพื่อเอาเงินไปโปะหนี้ที่อีกแห่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ ไม่ถูกต้อง เพราะหนี้ก็ยังคงอยู่อย่างเดิม จึงควรหยุดก่อหนี้แล้วมาทบทวนหนี้ว่ามีมากน้อยแค่ไหน จากนั้น **จัดลำดับหนี้ โดยหนี้ที่มีเงินต้นสูง หรือหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ควรจัดไว้เป็นลำดับแรกที่ต้องชำระก่อน** หากคิดว่าผ่อนชำระไม่ไหวจริง ๆ ลองเข้าไป**เจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อขอต่อรองปรับโครงสร้างหนี้** เช่น ขอให้ลด ดอกเบี้ย หรือยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระ แต่ข้อสำคัญคือเมื่อขอปรับโครงสร้างหนี้แล้ว คุณต้องชำระหนี้ให้ได้ ตามที่ตกลงกันอย่าได้ผัดผ่อนชำระหนี้ก็ เพราะหากคุณผัดผ่อนชำระ จะส่งผลด้านลบต่อประวัติข้อมูลเครดิตของคุณรวมถึงความน่าเชื่อถือ ซึ่งโอกาสในการขอปรับโครงสร้างหนี้ก็ครั้ง หรือจะขอกู้ใหม่ในอนาคตคงยากขึ้น

สำหรับคนที่เป็หนี้และถึงขั้นขึ้นศาลนั้น อย่าเพิ่งท้อใจหรือตกใจเมื่อเห็นหมายศาล ให้อ่านรายละเอียดของ หมายศาลให้เข้าใจว่า ถูกฟ้องในข้อหาอะไร มูลค่าเงินที่ฟ้องเท่าไร เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าไร หากเรามี หลักฐานการชำระหนี้ที่ผ่านมา ให้ นำมาตรวจสอบดูว่า ได้หักเงินที่เราชำระหนี้ไปแล้วหรือยัง มีการคิดดอกเบี้ย ผิดนัด เบี้ยปรับ หรือคิดดอกเบี้ยสูงเกินควรหรือไม่ เพื่อเวลาไปขึ้นศาลจะได้ไม่ตื่นตกใจและเตรียมตัวรับมือ ได้อย่างมีสติ หรือหากมีข้อสงสัยอาจศึกษาข้อกฎหมาย หรือ สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ให้บริการคำปรึกษาได้ เช่น สภานายความ ส่วนใหญ่ ถ้าคดีไม่มีความยุ่งยาก หรือซับซ้อนนัก ศาลอาจนัดให้ลูกหนี้เข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอผ่อนปรนหนี้ โดยควรเตรียมตัวให้ พร้อมว่า เราสามารถผ่อนหนี้ได้เต็มที่เท่าไร โดยทำบัญชีรายได้และรายจ่ายมาประกอบ หากตกลงกันได้แล้ว ศาลก็จะให้เราทำสัญญาประนอมยอมความ และจะพิพากษาให้เราชำระหนี้ตามนั้น แต่หากผิดสัญญาไม่ชำระ หนี้ตามคำพิพากษา เจ้าหนี้ อาจจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเรา มาขายทอดตลาด หรือมีจะนั้นก็สามารภอายัดเงินเดือนเรามาชำระหนี้ได้ ซึ่งการอายัดทรัพย์สิน เจ้าหนี้จะต้อง นำเจ้าพนักงานบังคับคดีมายึดหรืออายัดทรัพย์สินด้วย โดยเจ้าหนี้จะดำเนินการเองโดยลำพังไม่ได้

ที่มา: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร. 1213

แฮกเกอร์อาละวาดหนัก! ดูดเงินเอทีเอ็ม ผู้เสียหาย 2 วันกว่า 40 ราย มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท

ภัยสังคม! แม่บ้านย่านเพลินจิตแจ้งความ สน.ลุมพินี ถูกตู้เอทีเอ็มดูดบัตรแล้วเงินหายจากบัญชีกว่า 1 ล้านบาทอย่างไรร่องรอยด้านตำรวจเผยเพียงสองวันมีผู้เสียหายแจ้งความในลักษณะเดียวกันกว่า 40 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 6 ล้านบาท ตรวจสอบพบมีการกดเงินจากต่างประเทศ คาดแก๊งแฮกเกอร์รัสเซียอาละวาดแอบลักลอบติดตั้งเครื่องสแกนเมอร์ดูดข้อมูลบัตรจากแท็บเล็ตมือถือที่ตู้เอทีเอ็ม! โดยเมื่อผู้เสียหายสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าไปทางตัวสแกนเมอร์ก็จะเก็บข้อมูลบัตร และส่งข้อมูลของบัตรไปยังผู้ต้องหา และเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ น่าจะมีคนรู้เห็นกับการติดตั้งตัวสแกนเมอร์ เพราะการติดตั้งตัวสแกนเมอร์นั้นใช้เวลานานพอสมควร

ที่มา : <http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000139045>

เพื่อป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อ มารู้อักขระควรรู้ก่อนใช้ ATM กันนะคะ

4 ข้อควรรู้ก่อนใช้ตู้ ATM



1

สังเกตช่องสอดบัตร และเป็น
กดตัวเลขว่า มีสิ่งผิดปกติหรือไม่
หากสงสัยไม่ควรใช้เครื่อง และ
รีบแจ้งให้ธนาคารทราบทันที



ช่องสอดบัตรสกปรก



นำช่องสอดบัตรปลอมมาครอบทับ



นำ ปุ่มกดตัวเลขปลอม
มาครอบทับใบจริง



ด้านหลังเป็นมีหน่วยความจำ
ที่ใช้เก็บข้อมูลการกดรหัส



การซ่อนกล้องรูเข็ม
ไว้ในช่องใส่บัตร



กล้องสามารถบันทึกภาพ
หน้าจอและแป้นกดตัวเลข

2

สังเกตความผิดปกติบริเวณตู้ ATM
เช่น กล่องใส่บัตรชำรุด เพราะอาจใช้เป็น
จุดซ่อนกล้องรูเข็ม เพื่อแอบดูการกด
รหัสบัตรขณะใช้งาน

3

ใช้มือบังแป้นกดตัวเลขขณะทำรายการทุกครั้ง
เพื่อไม่ให้กล้องที่มีจดาชีพแอบติดตั้งไว้ หรือ
คนที่อยู่ด้านหลัง เห็นรหัสส่วนตัวของเรา





4

ควรเปลี่ยนรหัสบัตรอย่างสม่ำเสมอ
และรีบเปลี่ยนรหัสทันทีเมื่อสงสัยว่าบุคคลอื่น
ทราบรหัสบัตรของเรา

ที่มา : http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/PublishingImages/Newwebsite/ATM_whiteauto.png

หนังสือใหม่

ปก	ชื่อหนังสือ	ปก	ชื่อหนังสือ	ปก	ชื่อหนังสือ
	<u>Mathematics of financial markets : financial instruments and derivatives modeling, valuation and risk issues / by Ruttiens, Alain.</u>		<u>Mastering illiquidity : risk management for portfolios of limited partnership funds / by Cornelius, Peter.</u>		<u>High-frequency trading : a practical guide to algorithmic strategies and trading systems / by Aldridge, Irene.</u>
	<u>China's superbank : debt, oil and influence : how China development bank is rewriting the rules of finance by Sanderson, Henry., Forsythe, Michael.</u>		<u>Advanced credit risk analysis and management / by Joseph, Ciby.</u>		<u>Tower of Basel : the shadowy history of the secret bank that runs the world / by Lebor, Adam.</u>
	<u>Trading commodities and financial futures : a step-by-step guide to mastering the markets / by Kleinman, George.</u>		<u>Counterparty credit risk and credit value adjustment : a continuing challenge for global financial markets / by Gregory, Jon.</u>		<u>Debt markets and analysis / by Johnson, R. Stafford.</u>
	<u>รวยเร็วแรงด้วยหุ้น Forex / by ณน นวพงศ์สิริธร.</u>		<u>เหนื่อยชั่วคราว สบายชีวิต / by ภัทพล ศิลปจารย์., พิศพงษ์ พิธีจิรารัตน์.</u>		<u>เล่นหวย (สลากกินแบ่งรัฐบาล) ก็รวยได้ = Easy guide : how to be rich with lottery / by อภินิหารเงินออม., ต่อทอง</u>

